

แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาต  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมคิด ยอดสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นแผนการ ดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นทำให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ บริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศสำเร็จได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทำ แผนขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ



## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

#### ๒. ความหมายสำคัญ

๒.๑ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒.๒ “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒.๓ “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๒.๔ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีโดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้



๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๒.๖ “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๒.๗ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๘ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

### ๓. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๓.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศได้อย่างถูกต้องครบถ้วน



๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาสงซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรังกาสงและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาสงสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาสงให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ๖. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

### ๖.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

### ๖.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนการ



จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวาระหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชนตามวาระสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเมื่อประกาศใช้ แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ดังกล่าว

**๖.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒**

**มาตรา ๑๖** ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ

**มาตรา ๑๗** ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ

**๖.๔ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓** เป็นไปตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี อำนาจและหน้าที่จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ และได้รายงานต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ ๖ ด้าน (๔) ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว(๔.๑) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น/(๔.๒) การพัฒนา เทคโนโลยี/(๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน/(๔.๔) การพาณิชย์กรรม/(๔.๕) การพัฒนาอุตสาหกรรม/(๔.๖) การ ท่องเที่ยว และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ฯลฯ

**๖.๕ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖**

**มาตรา ๖๗/๑** การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

**๖.๖ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖**

**มาตรา ๕๐** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบ



เรียบง่าย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

#### **๖.๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖**

**มาตรา ๔๕/๑** การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

#### **๖.๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒**

**มาตรา ๔๘** นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

**มาตรา ๖๒** ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑๔) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

#### **๖.๙ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**มาตรา ๔** ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๑) ส่วนราชการ(๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ (๔) องค์กรมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

**มาตรา ๒๙** การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## ๖.๑๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

**มาตรา ๗** การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๔) การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ

**มาตรา ๑๔** คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) วางแนวทางปฏิบัติและอำนาจการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗ นโยบายและระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (๓) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค(๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ฯลฯ

**มาตรา ๑๗** เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๒) ประสาน เชื่อมโยง และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (๔) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำของบประมาณและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

**มาตรา ๒๕** เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ

**มาตรา ๒๘** ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๖ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด



เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งแผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

**๖.๑๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖**

**มาตรา ๖** การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

**๖.๑๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ข้อ ๔** ในระเบียบนี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินที่ขังอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

**ข้อ ๒๒** ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

**๖.๑๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑**

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว



**๖.๑๔** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

**๖.๑๕** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น



## ๗. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

### ๗.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

### ๗.๒. การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒. แนวทางดำเนินการตาม ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็



ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และ ลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

### ๗.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิด ประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

### ๗.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม--มีนาคม แก้ไข ใหม่เป็นเดือนมีนาคม--พฤษภาคม เป็นต้น



๒. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๘. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน ฯลฯ

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

#### ๙. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ๘. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ๙. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยให้นำแนวทางปฏิบัติมาใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

#### ๑๐. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไปให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. ๐๑ และแบบ ผด. ๐๒ ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ....” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตาม ๑๔. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

#### หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผด ๑๑

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค		๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๑๗	๑๙.๑๐	๔,๐๑๘,๗๐๐	๑๖.๓๙	
			๑๗	๑๙.๑๐	๔,๐๑๘,๗๐๐	๑๖.๓๙	
			๑	๑.๑๒	๓๐,๐๐๐	๐.๑๒	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ		๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	๑๙	๒๑.๓๕	๔๕๐,๖๐๐	๑.๘๔	
			๑๗	๑๙.๑๐	๔,๐๑๘,๗๐๐	๑๖.๓๙	
			๒๐	๒๒.๔๗	๔๘๐,๖๐๐	๐.๑๒	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง		๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ ๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๓.๕ งบกลาง ๓.๕ แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	๙	๑๐.๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๒.๑๖	
			๑	๑.๑๒	๓๐,๐๐๐	๐.๑๒	
			๔	๔.๔๙	๔๔๐,๐๐๐	๑.๗๙	
			๑	๑.๑๒	๖๑,๒๐๐	๐.๒๕	
			๑	๑.๒๓	๐.๒๖	๐.๐๐	
			๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม			๑๖	๑๙.๐๙	๑,๐๖๑,๒๐๐	๔.๓๓	

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผ.ด.๐๑

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา		๔.๑ แผนงานการศึกษา ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ ๔.๓ แผนงานงบกลาง ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.๕ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมฯ	๗	๗.๘๗	๑,๕๓๔,๐๐๐	๖.๒๖	
			๑	๑.๑๒	๓๐,๐๐๐	๐.๑๒	
			๓	๓.๓๗	๑๕,๙๐๒,๐๐๐	๖๔.๘๗	
			๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
			๕	๕.๖๒	๒๔๐,๐๐๐	๐.๙๘	
			รวม	๑๖	๑๗.๙๘	๑๗,๗๐๖,๐๐๐	๗๒.๒๓
๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข		๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานงบกลาง ๕.๓ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมฯ	๑๕	๑๖.๘๕๔	๕๙๕,๗๐๕	๒.๔๓	
			๑	๑.๑๒๔	๓๐๐,๐๐๐	๑.๒๒	
			๑		๑๒๐,๖๐๐		
			รวม	๑๗	๑๗.๙๗๘	๑,๐๑๖,๓๐๕	๓.๖๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและสิ่งแวดล้อม		๖.๑ แผนงานการเกษตร ๖.๒ เศรษฐกิจชุมชน	๒	๒.๒๕	๑๓๐,๐๐๐	๐.๕๓	
			๑	๑.๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	
			รวม	๓	๓.๓๗	๒๓๐,๐๐๐	๐.๙๔



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผด.๐๑

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๑๗	๑๙.๑๐	๔,๐๑๘,๗๐๐	๑๖.๓๙	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๐	๒๒.๔๗	๔๘๐,๖๐๐	๐.๑๒	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง	๑๖	๑๘.๐๙	๑,๐๖๑,๒๐๐	๔.๓๓	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๑๖	๑๗.๙๘	๑๗,๗๐๖,๐๐๐	๗๒.๒๓	
๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข	๑๗	๑๗.๙๘	๑,๐๑๖,๓๐๕	๓.๖๕	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓.๓๗	๒๓๐,๐๐๐	๐.๙๔	
รวม	๘๙	๙๘.๙๙	๒๔,๕๑๒,๘๐๕	๑๐๐.๐๐	

๑.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผ.ศ.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนมิตร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางนิมมวล เรือนคำ ถึง บ้านายปั่นแก้ว จิตขาว	เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑๙๕ ม. หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๒ จากที่ดิน นายสวิง จินดาคำ ถึงโรงแรมสองพี่น้อง	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๙๘ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม.	๒๒๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๒ บริเวณทางเข้าบ้านนเรนฤทธิ์ เรือนคำ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๔๗ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	๑๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													



๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกา

ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร บ้านร้องกาศ หมู่ที่ ๓ จากแยก ทางหลวง ๑๐๑ บริเวณข้าง ร้าน เจ แอนด์ ที ถึง บ้าน นายเอกบุญล แสนใจยา	๑๖๔.๕๐ ตร.ม. ปรับปรุงผิวทางจราจร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. บ้านร้องกาศ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน นางสาวมยุรี ดงงดา	วางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๑ ม. พร้อมงานพื้น คอนกรีตหนา ๐.๑๒ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗ ตร.ม.	๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีต บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบริเวณ ข้างวัดนิเวศน์ธรรมรังษี ถึง บ้าน นายเสรี รอบรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวทาง จราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตร.ม.	๑๐๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														
๗	โครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีต บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายศรีวิชัย พันธุ์ต้นธาดา ถึง บ้านนายเสรี รอบรู้	ขยายผิวทางจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔๗๓ ตร.ม.	๑๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นางพจณีทิพา ถึงขณนันทน์ ถึง บ้านนางสุรีรัตน์ ใจบาล	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๗๕ ม.	๑๘๗,๕๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๕ จากบ้าน นายพันทิพย์ แก้วพรม ถึง ที่นา นางสำเนียง จันดีสะ นางสำเนียง จันดีสะ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง															
๑๐	โครงการก่อสร้างพรางกันดิน คสล. บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้าน นายชนานันท์ แก้วตา	ก่อสร้างพรางกันดิน คสล. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) หนา ๐.๒๐ ม. ความยาว ๓๐ ม.	๑๖๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง															
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบงพร้าว หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายสมคิด ฝึกทัด เชื่อมต่อราง ระบายน้ำเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๔๒ ม.	๑๐๙,๕๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง															

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ขยาย ๕ บ้านปางพร้าว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่อง	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๒๑.๕๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๑) ความกว้าง ๒.๙๐ - ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑๙๔ ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ความกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๓๕ ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตร.ม.	๓๒๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง															



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พ.ศ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. บ้านพร้าว หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายพล ศรีสมร เชื่อมต่อรางระบาย น้ำเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๕๕ ม.	๑๔๓,๕๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง															
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๗ จากที่นา หน้าบ้านนางคำเกษย สุขทรัพย์ ถึง ที่นาหน้าบ้านนายใหม่ ฉลอม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ความยาว ๑๔๐ ม.	๔๕๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง															
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านดอนมิตร หมู่ที่ ๘ จากปากซอย ๔ ถึง ปากซอย ๓	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ความยาว ๓๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๓ ตร.ม.	๔๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง															

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก บ้านตอมิตรี หมู่ที่ ๙ สายการ เกษตรฝายร่องแรง	ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๓๔๕ ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม.	๔๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง													
๑๗	โครงการก่อสร้างฟุ้งกันดิน คลส. บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ จากบ้าน นายบุญเลื่อน อินยวิไลศ์ ถึง บ้านนายหาญ แผลงศรี	ก่อสร้างฟุ้งกันดิน คลส. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) หน้า ๐.๒๐ ม. ความยาวรวม ๓๗ ม.	๑๘๒,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง													
๑๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ จากแยกทางหลวง ๑๐๑ บริเวณ อุ้มสายยนต์ ถึง บริเวณหน้าร้าน รับซื้อของเก่า	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ความยาว ๒๖๕ ม. หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ม.	๔๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง													



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๙	โครงการติดตั้งราวกันตกเหล็ก บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ หัวร่องตบหน้าโรงเรียนบ้านแม่สาย	ติดตั้งราวกันตกเหล็ก ความสูงจากพื้นทางเดิม ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๔ ม.	๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง															
๒๐	โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทาง คอนกรีต บ้านร่องกาใต้ หมู่ที่ ๑๑ ช่วงระหว่างบ้านนายถม ขวสะอาด ถึง บ้านนายแปลง สุรจิต จำนวน ๓ จุด	ปรับปรุงโครงสร้างผิวทาง คอนกรีต ความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๐ ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง															
๒๑	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คลส. บ้านร่องกาใต้ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นางสาววันเพ็ญ ก้อยทอง ถึง บ้านนายแปลง สุรจิต	ก่อสร้างพังกันดิน คลส. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๕๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง															

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากันเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการบูรณาการพัฒนา ทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it center)	๑. จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (fix it center) ๒. พัฒนาทักษะวิชาชีพของ ผู้เรียนอาชีวศึกษา ๓. ให้บริการสร้างและพัฒนา อาชีพให้กับประชาชน ช่างชุมชน หมู่บ้านได้รับการ บริการจากโครงการฯ ๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาอาชีพ	๗๕,๐๐๐	อปท.ใน พื้นที่ รับผิดชอบ	วช.แพร่														
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นให้กับ ประชาชนและบุคคลทั่วไป	จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนขยายโอกาส ทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการมีงาน ทำให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ	๑๐๐,๐๐๐	อปท.ใน พื้นที่ รับผิดชอบ	วช.แพร่														



**๒๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พด.๐๒

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาลิขิตค่า มูลค่าสูง(ทุเรียน)	คนยากจนอย่างยิ่งยื่นตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการพัฒนา ทักษะอาชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๓๒,๓๕๐	ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง										
๔	โครงการส่งเสริมการผลิต พืชปลอดภัย(พืชผัก)	อบรมเกษตรกรผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	๒๔,๘๕๐	ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง										

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผ.ด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒.อบรมให้ความรู้สาริธิ เทคนิควิธีการฯ ๓.สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อการพัฒนา ๔.ติดตามประเมินผล	๖๑,๑๐๐	ต.ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง												
๖	โครงการส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชน	๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒. จัดหาเมล็ดพันธุ์ขยาย จากศูนย์วิจัยข้าว ๓. อบรมให้ความรู้เกษตรกร ด้านการจัดการผลิตตั้งแต่ ทดสอบความออก การดูแล รักษา การตัดข้าวบนการ เก็บเกี่ยวและเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว	๖๐,๘๐๐	ต.ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง												



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคำนศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน	๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒. รับสมัครเกษตรกร ๓. อบรมเกษตรกร ๔. สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อการพัฒนากลุ่ม ๕. ติดตามประเมินผล	๑๓,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง														
๘	โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทาง จำหน่ายสินค้าการเกษตร/สินค้า แปรรูปและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร	๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒. รับสมัครเกษตรกร/กลุ่มฯ ๓. อบรมเกษตรกร ๔. สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อการพัฒนากลุ่ม ๕. ติดตามประเมินผล	๕๕,๖๐๐	ต.ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง														
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน	๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒. รับสมัครเกษตรกร ๓. อบรมอาสาสมัครเกษตรกร	๙,๙๐๐	ต.ร่องกาศ	อบต.ร่องกาศ สนง.เกษตร อำเภอและ														

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗								
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (อกม.)และเกษตรกรผู้นำ มีการถ่ายทอดความรู้จัดทำ แผนที่รูปแบบแปลงที่ดินพื้นที่ ทางการเกษตรผ่าน Farmbook และ Application อื่นๆ	-	หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓	สกร.ร่องกาศ สกร.ร่องกาศ												
๑๑	โครงการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะ สั้น ๓๑ ชั่วโมง ขึ้นไป	วิชาการปักฝั้วและการ ตกแต่งเบื้องต้น(การปัก ฝั้วลายแมงมุม) หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง	-	หมู่ที่ ๑๑	สกร.ร่องกาศ												



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา	๑. การให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันหมอกควันไฟป่า และการป้องกันฝุ่น PM๒.๕ ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคระบาด ในฤดูฝน	-	สกร. อ.สูงเม่น	สกร.สูงเม่น														
๑๓	โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา สังคมและชุมชน	๑. จัดอาสาและอาสาสมัคร กศน. ๒. การป้องกันและการ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	สกร. อ.สูงเม่น สกร. อ.สูงเม่น	สกร.สูงเม่น สกร.สูงเม่น														
๑๔	โครงการจัดการเรียนรู้อตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการจัดกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-	สกร. อ.สูงเม่น	สกร.สูงเม่น														

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผ.ต.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖							ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๕	โครงการอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล	การขายสินค้าออนไลน์	-	สกร. อ.สูงเม่น	สกร.สูงเม่น														
๑๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะ ทางกาย จิต และสมองผู้สูง อายุ	การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	พื้นที่ ต.ร่องกาศ	สกร.ร่องกาศ														
๑๗	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร	ส่งเสริมการปลูกผัก	-	ต.ร่องกาศ	สนง.พัฒนา ชุมชน														



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผต.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗							
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานฯ พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	อบต. ร้องกาศ	สนง.ปลัด									
๒	โครงการฝึกอบรมเสริม สร้างคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร,พนักงาน ส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง และ ส.อบต.	อบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม		อบต. ร้องกาศ	สนง.ปลัด									
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	อบต. ร้องกาศ	สนง.ปลัด									

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการจัดทำ ปรับปรุง ทบทวน แผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน แผนชุมชนและแผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๕	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	บริการประชาชนนอกสถานที่		ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	กองคลัง,														
๗	โครงการเตรียมความพร้อม และดำเนินงานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	สำรวจเตรียมความพร้อม และดำเนินงานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง		ต.ร่องกาศ	กองคลัง,														
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใจช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น	เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	จ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะในการให้บริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด													
๑๐	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.)	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) บันทึกข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) รับรองข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.)	๒๑,๕๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.พัฒนาชุมชน													
๑๑	โครงการบูรณาการแผนตำบล	จัดทำแผน,วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแผนงานโครงการ	๓,๖๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.พัฒนาชุมชน													

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	กิจกรรมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ การอบรม การป้องกันการ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดทำป้าย การจัดซื้อ สารตรวจยาเสพติด ประชุม รณรงค์ การอบรม หรือการ บำบัดรักษา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตร.ร่องกาศ	สนง.ปลัด													



๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๑๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชน ผู้สัญจรช่วงเทศกาล - ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชน ผู้สัญจรช่วงเทศกาล - ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งานของ อบพร.	อบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ อบพร.	๑๕๐,๐๐๐	อบต. ร่องกาศ	สนง.ปลัด														

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผต.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ค่าการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ	๘๑๗,๐๔๒	ร.ร.อนุบาล อบต. ร่องกาศ	สนง.ปลัด															
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพต.สังักัด อบต.ร่องกาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพต.สังักัด อบต.ร่องกาศ เช่น การจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๗๒๙,๑๗๕	ศพต.สังักัด อบต. ร่องกาศ	สนง.ปลัด															
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับ สถานศึกษาและหน่วยงาน เครือข่ายทั้งในด้านการ	๓๐,๐๐๐	บุคลากร ทางการ ศึกษา อบต. ร่องกาศ	สนง.ปลัด															



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และปฏิบัติ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน	๕๐๓,๔๐๐	โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน	สนง.ปลัด														
๕	โครงการเศรษฐกิจในสถานศึกษา (เพาะเห็ดนางฟ้า)	ฝึกทักษะการทำงานและหา รายได้ระหว่างเรียนและ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑๘,๕๕๐	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ														
๖	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ	น.ร.ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกสุขอนามัยและ ถูกหลักโภชนาการ	๔๓,๒๐๐	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ														

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านแม่สายดอยนันทน์	น.ร.ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกสุขอนามัยและ ถูกหลักโภชนาการ	๑๘,๐๐๐	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ	ร.ร.ชุมชน บ้านร่องกาศ														
๘	โครงการฝึกอบรมการทำขนม ประเภทเบเกอรี่	น.ร.ชั้น ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐ คน ได้เรียนรู้การทำ ขนมประเภทเบเกอรี่และ ทำขนมได้อย่างน้อย คนละ ๒ ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพให้ น.ร.มีรายได้ ระหว่างเรียน	๓๐,๐๐๐	ร.ร.วัด ดอนนิมิตร	ร.ร.วัดดอนนิมิตร														
๙	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดดอนนิมิตร	อาหารกลางวัน.ร.ชั้น อนุบาล ๒ - ป.๖ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๘๗,๒๐๐	ร.ร.วัด ดอนนิมิตร	ร.ร.วัดดอนนิมิตร														



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการขับเคลื่อนและ พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลร่องกาศ	อบรมขับเคลื่อนและพัฒนา สภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด													

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พ.ศ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ(เดินแอโรบิค)	ส่งเสริมการออกกำลังกาย เดินแอโรบิค	๒๒๐,๐๐๐	ตร.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																		
๒	โครงการจัดกิจกรรมทาง ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน	อบรมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของประชาชน	๒๐,๐๐๐	ตร.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																		
๓	โครงการจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษาและสืบสาน ประเพณีถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	ตร.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																		
๔	โครงการประเพณี นมัสการพระเจ้าอยู่หัว เมืองแพร่ แห่งต่งหลวง	จัดกิจกรรมนมัสการ พระเจ้าอยู่หัว เมืองแพร่ แห่งต่งหลวง	๒๐,๐๐๐	ตร.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																		



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ													
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๕	โครงการประเพณีไหว้ พระพุทธโคศัตรีชัยมหา ศกยมนี วัดพระบาท มิ่งเมืองวรวิหาร	จัดกิจกรรมไหว้พระพุทธ โคศัตรีชัยมหาศกยมนี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	๒๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																					
๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ และงานประเพณีระดับอำเภอ	จัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีใน พื้นที่ ต.ร่องกาศและงาน ประเพณีระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด																					

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผ.ด.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ร่องกาศ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการตำบล ร่องกาศ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๑๐๒,๕๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบล ร่องกาศ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด														



๖.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลองคาศ

ผด.๑๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖										ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๑	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	ป้องกัน,สำรวจ, ประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	ต.รองภาค	สนง.ปลัด														
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	สนง.ปลัด														
๓	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	สนง.ปลัด														

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	สนง.ปลัด													
๕	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	สนง.ปลัด													
๖	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	สนง.ปลัด													



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับค่าเป็นงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	สนง.ปลัด														
๘	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับค่าเป็นงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	สนง.ปลัด														
๙	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับค่าเป็นงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	สนง.ปลัด														

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลองคาต

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ				
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
๑๐	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ สบง.ปลัด															
๑๑	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ สบง.ปลัด															
๑๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ สบง.ปลัด															











๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๘	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม ความปลอดภัยด้านอาหารและยาใน ชุมชน	๓. ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามหลัง การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อสม. แก่นนำอนามัยแม่ และเด็ก ผู้ปกครองในเด็กที่ พบปัญหาพัฒนาการช้า	๒๘,๕๕๐	รพ.สต. บ้านงิ้วแก้ว	อสม. รพ.สต. บ้านงิ้วแก้ว														



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๙	โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีใน เลือดเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง	ตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางฯ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมแก่เกษตรกรและ กลุ่มเสี่ยงและตรวจสารเคมี ในเกษตรกรพร้อมทั้งให้ ความรู้เกี่ยวกับการรักษา ผลกระทบรวมถึงการ ป้องกันที่ถูกต้อง	๒๐,๙๗๖	รพ.สต. บ้านบงพร้าว	อสม.รพ.สต. บ้านบงพร้าว													
๒๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความ ดันโลหิตสูง ประชาชนหมู่ที่ ๖ บ้านบงพร้าว	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เบาหวานและความดัน โลหิตสูงกิจกรรมปรับเปลี่ยน	๑๐,๒๕๐	หมู่ที่ ๖ บ้านบงพร้าว	หมู่ที่ ๖ บ้านบงพร้าว													

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกาศ

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖							ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ หลัก ๓ อ. ๒ ส.																		



๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๑๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๔๐๐,๐๐๐	กองทุนฯ	สนง.เป็ด														

ว.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ต้นแอโรบิค)	ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ต้นแอโรบิค)	๒๒,๐๐๐	จำนวน ๓ จุด ๑. ร.ร.วัด ตอไม้มิตร ๒. ร.ร. ชุมชนบ้าน ร่องกาศ ๓. หอ ประชุม อบต.(เก่า)	สมง.เป็ด															



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พ.ศ.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้าน พันธุ์ไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด															
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นแหล่งให้ความรู้ด้าน พันธุ์ไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๕๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด															
๓	โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	เพื่อรณรงค์กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปลัด															

๑.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

พ.ศ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร	อบรมการจัดขยะ มูลฝอยโดยมีส่วนร่วม ของชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ร่องกาศ	สนง.ปัสถั															